

**สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย**  
**ประจำวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<p><b>๑. แผนงาน/โครงการตามความต้องการของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด</b>  <b>ประจวบคีรีขันธ์</b> ให้สรุปแผนงาน/โครงการโดยตรวจสอบกับกระทรวงเกษตรและ</p> <p>สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ</p> <p>กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p><b>๒. การพัฒนาด้านสิงขร</b> ปัจจุบันเป็นด้านจุดอ่อนปรนพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>ประจวบคีรีขันธ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกันหารือและพิจารณา</p> <p>หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ และผลกระทบ เช่น ด้านศุลกากร เวลาเข้า-ออกการ</p> <p>ข้ามแดน จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ในการยกระดับด้านสิงขรให้เป็นจุดผ่าน</p> <p>แดนถาวรและการขยายจนถึงอำเภอมหาชัย</p> <p><b>๓. การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน</b>  <b>ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</b> ให้ดำเนินการครอบคลุมเป้าหมาย</p> <p>เกษตรกรและประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ล้านคน รวมถึงพิจารณา</p> <p>แผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เหมาะสม</p> <p><b>๔. ปัญหาหมอกควัน</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลและบริหารจัดการกรณี</p> <p>ที่จำเป็นต้องมีการเผาเพื่อทำการเกษตร</p> <p><b>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</b></p> <p>๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขด้านอุปสงค์ และอุปทาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านอุปสงค์ การตรวจสอบแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม/แรงงาน</li> <li>ด้านประมง การปราบปรามการค้าประเวณี/ขอทาน และการผลักดันผู้อพยพ</li> <li>- ด้านอุปทาน ใช้มาตรการด้านการข่าว และไม่ให้นำหน้าที่ของรัฐ</li> </ul> <p>เข้าไปเกี่ยวข้องการหรือเรียกรับผลประโยชน์จากเครือข่ายการค้ามนุษย์</p> <p>๕.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น กรม</p> <p>ประมง กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของแรงงาน</p> <p>ประมงโดยตรวจสอบทั้งก่อนออกจากท่าเรือและกลับจากการทำประมง</p> <p><b>๖. การปล่อยตัวผู้ต้องขัง</b> จำนวน ๓๕,๐๐๐ คน ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน</p> <p>พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลอง</p> <p>พระชนมายุ ๕ รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับ</li> <li>พระราชทานอภัยโทษ โดยให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดแทนจากการเฝ้าระวังเป็นการส่งเสริม</li> <li>สนับสนุนและสร้างอาชีพให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้</li> <li>- ให้จังหวัดใช้กลไกฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่</li> </ul> <p>เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา</p> <p>โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เป็นต้น ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพ/</p> <p>การศึกษา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ</p>	<p>รอง ปมท. (ถ)/</p> <p>รอง ปมท. (ส)/</p> <p>รอง ปมท. (ม)</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>รอง ปมท. (ส)</p> <p>ตท.สป./ปค./</p> <p>จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>รอง ปมท. (ถ)/</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>ปภ./จ.เชียงใหม่</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>กทม./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- มอบหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาว่ามีระเบียบ/กฎหมายอะไรรองรับบ้าง และต้องเพิ่มเติมกฎหมายในการช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรบ้าง</p> <p>๗. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลภัยพิบัติเข้าระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์</p> <p>๘. อาวุธปืนของกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้ขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนจากหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทั้งศึกษาระเบียบ/มาตรการในการควบคุมอาวุธปืน เช่น ระบบเบิกจ่ายอาวุธปืน การดูแลรักษา การเก็บอาวุธ เป็นต้น</p> <p>๙. การกำจัดขยะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการกำหนดการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปศึกษาและดูงานเทคโนโลยีในการกำจัดขยะ เช่น เต้าเผาขยะที่จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น</p> <p>๑๐ . การก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยึดถือเป็นภารกิจสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการบริหารจัดการ ต้องวางระบบการบริหารงานที่ดี มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และขอเสนอให้ศึกษาการจัดทำระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)</li> <li>- หนังสือ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำตัวแบบการจัดการหนังสือในห้องสมุดให้เหมาะกับผู้ใช้บริการโดยต้องเป็นหนังสือในเชิงที่หาความรู้ได้ง่าย แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตามตัวแบบที่กำหนด</li> </ul> <p>๑๑. การจัดตลาดนัดชุมชน ให้แจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค จังหวัดและประเทศใกล้เคียง</p> <p>๑๒. ขยายพื้นที่การให้บริการน้ำประปา ให้การประสานส่วนภูมิภาคขยายเขตการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือทดแทนการให้บริการน้ำประปา และดูแลเป็นพื้นที่เลี้ยงให้ประปาท้องถิ่นด้วย</p>	<p>สภ.ม.สพ.</p> <p>ปภ.</p> <p>ปค.</p> <p>ยผ./สส.</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>กปภ.</p>
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>การดำเนินการยุ่งฉาง ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานยุ่งฉางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม และให้ตรวจสอบว่าจำนวนยุ่งฉางมีเพียงพอหรือไม่ หรือมีปัญหา/อุปสรรคใดที่ส่งผลให้ดำเนินการไม่สำเร็จ</p>	<p>ปค.</p>
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><b>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</b></p> <p>การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)</p> <p>๑.๑ ให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงเทศกาล</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สงกรานต์ให้พร้อม โดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมการเล่นสงกรานต์ให้เหมาะสม</p> <p>๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการและดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลรักษาความปลอดภัย อย่าให้เกิดเหตุร้ายแรง ป้องกันการทะเลาะวิวาท ป้องกันอุบัติเหตุหมู่ มีมาตรการรองรับที่ดีในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การป้องกันและดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุร้ายแรง</p> <p>๑.๓ ให้ตำรวจเตรียมแผนดูแลความปลอดภัยด้านอาชญากรรมเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้มีการปล่อยตัวนักโทษจำนวนมากอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๑.๔ ให้ใช้มาตรการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เห็นต่างรัฐบาล ซึ่งอาจมีการสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุไม่พึงประสงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์และกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันที่เหมาะสม</p> <p><b>๒. การยกเลิกกฎอัยการศึก</b> ให้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยกเลิกกฎอัยการศึกและออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาตินั้น เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นมาตรการที่อ่อนตัวกว่ากฎอัยการศึก นอกจากนี้ในคำสั่งดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้</p> <p><b>๓. การจัดตั้งนิคมฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่</b> ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์การจัดตั้งนิคมฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลว่าอาจมีการนำเข้าแรงงานที่เป็นชาวมุสลิมจากประเทศเพื่อนบ้านในนิคมดังกล่าวและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นประโยชน์แอบแฝง</p> <p><b>๔. การสำรวจเมรุเผาศพตามวัดทั่วประเทศ</b> สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รายงานข่าว กลุ่มแนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรณีให้มีการสำรวจเมรุเผาศพตามวัดทั่วประเทศว่ามีเหตุผลใด เนื่องจากเป็นหน้าที่และภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นกระบวนการที่ทางกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต้องการสำรวจทรัพยากรในการเตรียมพร้อมการป้องกันประเทศเพื่อดูศักยภาพของวัดต่างๆ ว่ามีความพร้อมในการรองรับกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่</p> <p><b>ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการดังนี้</b></p> <p>๑. การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (ให้ดำเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ)</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การจัดตั้งนิคมฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบกรมการปกครองติดตามสถานการณ์ตามหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ มท๐๒๑๔ (ส)/๙๒๘ ลว. ๓ เม.ย. ๕๘</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินงานของรัฐบาล ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในการจัดตั้งนิคมฮาลาลซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรต่างๆ</p>	จ.เชียงใหม่
<p>รายงานความคืบหน้า โครงการบริหารจัดการ น้ำของกรุงเทพมหานคร</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายกังวาน ตีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ)</b></p> <p>โครงการบริหารจัดการน้ำ ๔ โครงการของกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ประกอบด้วย</p> <p>๑. โครงการขุดลอกขยายคู คลอง เพื่อการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ (๓๖ สาย) งบประมาณ ๑๑๘.๙๑๔๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครและคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (งบต่อเนื่อง) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๕ ปี อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้ารามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ (งบต่อเนื่อง) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๔ ปี อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p>๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (งบต่อเนื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>การดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำใช้งบประมาณสูง ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่และวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	กทม.
<p>โครงการพัฒนาริมน้ำ เจ้าพระยา</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</b></p> <p>โครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยาอยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการสำรวจและศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อม โบราณสถานและผลกระทบทางด้านอื่นๆ เป็นต้น ขณะนี้ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กรุงเทพมหานครนำโครงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่มีแนวทางคล้ายกันเพื่อนำงบประมาณมาเทียบเคียง โดยให้มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผล</p>	กทม.
<p>การเร่งรัดการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)</b></p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔๓,๔๖๑.๙๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ทั้งหมด ๑๙๖,๘๘๓.๕๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๓ เกินเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๕) และสำหรับในส่วนของงบลงทุนได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๖๕,๗๖๘.๕๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ทั้งหมด ๑๔,๐๔๔.๙๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘)</p> <p>๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๒.๒๔ ล้านบาท งบการเบิกจ่าย ๕,๓๖๕.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๗</p> <p>๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๒๓๔.๗๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๙๗.๔๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ คาดว่าจะสามารถก่องหนผู้กผันได้ร้อยละ ๙๐ คิดเป็น ๑,๑๑๑ ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๓๕</p> <p><b>กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)</b></p> <p>เบิกจ่ายงบลงทุนได้แล้ว ๖,๖๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๕ และสามารถก่องหนผู้กผันไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ ๘๑.๓๒ คิดเป็นงบประมาณจำนวน ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการกว่า ๖๐๐ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาประมาณ ๒๗๒ โครงการ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๙๕ โครงการ ประปาหมู่บ้าน ๑๑๑ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเร่งรัดการก่องหนผู้กผัน คาดว่าแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ ๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘)</p> <p><b>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</b></p> <p>เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว ๗๖.๒๘๐ ล้านบาท ปัญหาส่วนใหญ่เป็นรายการครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสาธารณภัย ซึ่งถูกสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตในเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาข้อหาหรือของสำนักงานอัยการสูงสุด รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นโครงการด้านแหล่งน้ำอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ คาดว่าจะก่องหนผู้กผันได้ภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘</p> <p><b>กรมการปกครอง (นายภุชญา บุญราช)</b></p> <p>ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท สามารถลงนามก่องหนผู้กผันไปแล้ว ๗๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท คาดว่าในเดือนเมษายนจะสามารถก่องหนผู้กผันได้อีก ๑๒๖ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๘๐๐ ล้านบาท รายการที่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ได้กำชับสำนัก/กอง เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน</p> <p><b><u>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ทานตระกูล)</u></b>        เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๑๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งโครงการที่มีการเผยแพร่ TOR แล้วมีผู้วิจารณ์คัดค้าน ต้องทบทวน / สอบราคา</p> <p><b><u>กรมพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</u></b>        เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๒๓๗.๗๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๙ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ)</u></b>        ผลเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๒๗.๙๐ จำนวน ๓๗๓ โครงการ ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จไปแล้ว ๓๔๘ โครงการ เหลือ ๒๕ โครงการซึ่งจะต้องมีการปรับราคากลางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p><b><u>การประสานภูมิภาค (นางสาวจันทิรา จุโฑทก)</u></b>        ได้รับงบจัดสรรงบประมาณ ๓,๑๕๖.๒๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ในส่วนของการก่อสร้างผูกพันในเดือนเมษายนคาดว่าจะก่อสร้างผูกพันได้ร้อยละ ๙๘ สำหรับโครงการเดิมที่เซ็นสัญญาแล้ว แต่มีปัญหาคือกรมทางหลวงไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง จึงต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการ ปัญหาการอนุญาตการใช้พื้นที่หน่วยงานราชการ ซึ่งได้มีการเร่งรัดและติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด</p> <p><b><u>กรุงเทพมหานคร (นายชลธิ์ ยังตรง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</u></b>        การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๒.๓๘ มีปัญหาอุปสรรค ๒ โครงการเนื่องจากมีการปรับราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขุมวิท และสะพานข้ามถนนเจริญสุขุมวิท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบโดยวิธี E-Auction แล้ว คาดว่าจะสามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔</li> <li>๒) โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบโดยวิธี E-Auction แล้ว คาดว่าจะสามารถก่อสร้างและเบิกจ่าย ได้ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔</li> </ol>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>เมืองพัทยา (นายชลธิ์ ยังตรง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</b></p> <p>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๑๓.๔๗ สามารถก่องหน้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แล้วทุกรายการ รวมเป็นเงิน ๙๘๓.๒๑๐ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย ๕.๔๕๖ ล้านบาท</p> <p><b>จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</b></p> <p>เบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุน ๑๗,๗๐๐ ล้านบาท ก่องหน้ผูกพัน ๑๔,๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ ยังไม่สามารถก่องหน้ผูกพัน ๕๑๖ โครงการ ๒,๙๐๐ ล้านบาท ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม ๒๗๙ โครงการ ปรับแผนการดำเนินงาน ๒๓๗ โครงการ</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวง ทุกรัฐวิสาหกิจ ที่มีงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท ต้องรายงานการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการที่กำลังดำเนินการ และโครงการที่อยู่ในแผนงาน ๓ เดือนที่จะทำต่อในอนาคต เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รวบรวมรายงานทุกหน่วยงานนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ขอให้รวบรวมข้อมูลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่วงหน้าก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี</p>	ทุกหน่วยงาน/ สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด
การเตรียมความพร้อม การแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในภารกิจของ กระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</b></p> <p>๑. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน</p> <p>ผลงานเด่นรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย สรุปเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเด็นที่ ๑ ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย</li> <li>ประเด็นที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำ</li> <li>ประเด็นที่ ๓ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน</li> <li>ประเด็นที่ ๔ ด้านการปฏิรูป</li> </ul> <p>กำหนดการแถลงผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการแถลงผลงานของรัฐบาล ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง ๕ ราย ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการโดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง สถานที่จัดนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่บริเวณโถงด้านล่างตึกสันติไมตรี ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบนำเสนอ ได้แก่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p> <p>๒) การกำจัดขยะ กรณีการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>๓) การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card</p> <p>๔) ศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>ทั้งนี้ ได้เสนอประเด็นดังกล่าวให้โฆษกรัฐบาลทราบเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โฆษกรัฐบาลจะส่งรายละเอียดต่างๆ ของผลงานรอบ ๖ เดือนให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p><b>๒. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>กระทรวงมหาดไทยมีกำหนดแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการกิจของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘</b> ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p><b>เรื่องที่ ๑ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก</b> ต้องนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และแผนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อลดพื้นที่แล้งซ้ำซากของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>เรื่องที่ ๒ การกำจัดขยะ</b> ต้องนำเสนอข้อมูล</p> <p><b>๑) การบริหารจัดการขยะ</b> ต้องนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง Road map ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการขยะ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการกำจัดขยะทั้งในส่วนที่ใช้เป็นพลังงานและไม่ใช้พลังงาน โดยศึกษาจากพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นหลัก ทั้งจำนวน ปริมาณ และระยะทางเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องมีฐานกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจ่ายเงินให้กับคนที่เก็บขยะที่สามารถยอมรับได้ เช่น การเก็บขยะระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร จากพื้นที่บ้านคนไปยังพื้นที่ฝังกลบควรจะได้รับราคาเท่าไร และหากไม่รู้วิธีการกำจัดด้วยเทคโนโลยีประเภทใดก็ให้แยกขยะก่อนฝังกลบ</p> <p><b>๒) เทคโนโลยี</b> ต้องนำเสนอวิธีการกำจัดขยะซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะ ได้แก่ ระบบ RDF , ชีวะมวล , เฟอร์รวม ฯลฯ</p> <p><b>เรื่องที่ ๓ การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card</b> ต้องนำเสนอให้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยมีระบบฐานข้อมูล มี</p>	<p>สนผ.สป./สน.สป.</p> <p>ปก.</p> <p>สถ./ยผ.</p> <p>ปก.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สถานที่บริการ และประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้กี่วิธี วิธีทำอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น</p> <p><b>เรื่องที่ ๔ ศูนย์ดำรงธรรม</b> ต้องนำเสนอให้ครอบคลุมทุกมิติและให้จัดนิทรรศการให้ดี</p> <p><b>๒. การเตรียมความพร้อมการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย</b> ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ให้นำข้อมูลที่จะนำเสนอในการจัดนิทรรศการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ก่อนจัดนิทรรศการ เช่น ประปา ทันใจ คนไทยมีสุข ทุกคนมีน้ำใช้ ให้อธิบายว่ามีรายละเอียด และกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น และขอให้ทุกกรมและทุกรัฐวิสาหกิจนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนประจำกระทรวงมหาดไทยนำเสนอผลงานของกระทรวงมหาดไทยให้ทราบอย่างแพร่หลาย</p> <p><b>กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)</b> การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card ขณะนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำหนังสือแจ้งว่าให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ กรมการปกครองจะเชิญหน่วยงานดังกล่าวมาประชุมภายในสัปดาห์นี้</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b> การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card ขอให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อคิดว่าต้องมีข้อมูลใดบ้างที่ตองนำมาใช้ประโยชน์ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องนำข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้คนประเภทใดมาใส่ในข้อมูลบัตร Smart Card ซึ่งหากมีข้อมูลดังกล่าวแล้วสามารถตรวจสอบและจ่ายเงินได้ทันที เป็นต้น</p>	<p>สตร.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ สน.สป.</p> <p>ปค.</p>
<p>การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p><b>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b> คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><b>หลักคิดในการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน</b> ใช้คำว่า “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”</p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <p>๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะเชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ศูนย์ของรัฐบาล ไปยังศูนย์จังหวัด และศูนย์ท้องถิ่น เป็นการบูรณาการเชิงพื้นที่</p> <p>๒) การตอบสนองหลังจากเกิดเหตุ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมของสาธารณสุข ทีมกู้ชีพ กู้ภัย</p> <p>๓) การลดความเสี่ยง ความเสี่ยงทั้งหมดเกิดที่คน รถยนต์ และถนน การลดความ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เสี่ยงทำได้หลายรูปแบบทั้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับทางสังคม และมาตรการประชาสัมพันธ์</p> <p>๔) การสร้างความยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คือ ต้องทำอะไรให้คนเจ็บ คนตายต้องลดลงในระยะยาว และต้องทำต่อเนื่องนอกเหนือจากที่ได้ทำในช่วงเทศกาล</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>ปภ./จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>OTOP สถานสัมพันธ สองแผ่นดิน</p>	<p><b>กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</b></p> <p><b>๑. กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการ OTOP สถานสัมพันธสองแผ่นดิน</b> โดยนำสินค้า OTOP ออกไปจำหน่าย จำนวน ๓๐ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</li> <li>- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน</li> <li>- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการบริหารจัดการตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน</li> <li>- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน</li> </ul> <p><b>สรุปการดำเนินโครงการฯ ในประเทศต่างๆ จำนวน ๓๐ จังหวัด ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ เลย, อุดรดิตถ์, นครพนม, น่าน, อุบลราชธานี, อานาจเจริญ, บึงกาฬ, หนองคาย, พะเยา และมุกดาหาร</li> <li>- ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ, ตราด, สุรินทร์, บุรีรัมย์, จันทบุรี, ตาก และสระแก้ว</li> <li>- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร, กาญจนบุรี, อุทัยธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, และระนอง</li> <li>- สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ สตูล, นราธิวาส, ยะลา และ สงขลา</li> <li>- สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน และ เชียงราย</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดำเนินการแล้ว ๑๒ จุด ใน ๑๕ จังหวัด เช่น จังหวัด ศรีสะเกษ นำสินค้าไปจำหน่ายที่สนามกีฬาากลางจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรดิตถ์ นำสินค้าไปจำหน่ายที่แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น สำหรับที่เหลืออีก ๑๕ จังหวัด จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓</p> <p><b>๒. กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ภูมิภาค</b> จำนวน ๕ จังหวัด ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>อุดรธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพัทลุง เพื่อทดสอบตลาดว่าเศรษฐกิจฐานรากแย่งจริงหรือไม่ ผลปรากฏว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดระยอง จำหน่ายได้ ๕๕ ล้านบาท</li> <li>- จังหวัดอุดรธานี จำหน่ายได้ ๕๕ ล้านบาท</li> <li>- จังหวัดกำแพงเพชร จำหน่ายได้ ๕๐ ล้านบาท</li> <li>- จังหวัดพัทลุง จำหน่ายได้ ๔๗ ล้านบาท</li> </ul> <p>ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากมีการขยายตัวได้ดี สำหรับจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยจะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้นำสินค้า OTOP เด่นๆ ของแต่ละจังหวัด และ SMEs ไปจำหน่ายเพื่อเปิดตลาดให้มากขึ้น หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานก็ให้พัฒนาให้มีมาตรฐาน และให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ</p>	พช.
<p>ความคืบหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p><b>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</b></p> <p>๑. การวางผังเมืองพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <p><b>๑.๑ จังหวัดสระแก้ว</b> ขอบเขตพื้นที่ รวม ๓๓๒.๐๐ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อำเภอ ๔ ตำบล ได้แก่ ๑) อำเภออรัญประเทศ พื้นที่ ๒๔๗.๐๐ ตร.กม. ประกอบด้วย ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม ๒) อำเภอวัฒนานคร พื้นที่ ๘๕.๐๐ ตร.กม. ได้แก่ ตำบลผักขะ โดยมีแผนผัง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนสายรอง และถนนสายหลัก ทางรถไฟ เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น สถานีไฟฟ้า และสถานีจ่ายน้ำประปา เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณสุขการ เช่น สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล และโรงเรียน เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะ โรงแรม/รีสอร์ท และเส้นทางจักรยาน เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านป่าไร่ เช่น โครงการก่อสร้างด้านบ้านป่าไร่ และโครงการปรับปรุงถนนสายหลักและก่อสร้างที่หมายตาชุมชนบ้านป่าไร่ เป็นต้นพร้อมทั้งภาพรวมการพัฒนาบ้านบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมป่าไร่-บ้านใหม่หนองไทร</li> <li>- ผังย่าน บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านด่าน เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และโครงการเส้นทางจักรยานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ผังย่าน บริเวณพื้นที่ตำบลผักชะและศูนย์กระจายสินค้า เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในชุมชน และโครงการ Factory outlet และศูนย์กระจายสินค้าชุมชน (OTOP) เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ มีรายงานจากจังหวัดว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ ตชด. ร้องเรียนว่าในพื้นที่ได้มีการปลูกป่าชุมชนไว้แล้ว</p> <p><b>๑.๒ จังหวัดตาก</b> ขอบเขตพื้นที่ รวม ๑,๔๑๙.๐๐ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ ๑๔ ตำบล ได้แก่ ๑) อำเภอแม่สอด พื้นที่ ๗๙๓.๗๐ ตร.กม. ประกอบด้วย ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลมหาวัน และตำบลแม่กุ ๒) อำเภอพบพระ พื้นที่ ๔๑๙.๔๐ ตร.กม. ประกอบด้วย ตำบลพบพระ ตำบลช่องแคบ และตำบลวาเลย์ และ ๓) อำเภอแม่ระมาด พื้นที่ ๒๐๕.๙๐ ตร.กม. ประกอบด้วย ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเร และตำบลชะเนงจือ โดยมีแผนผังดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนสายรอง ถนนสายหลัก และเส้นทางรถไฟ เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น สถานที่จ่ายไฟฟ้า สถานที่จ่ายน้ำประปา และสถานที่กำจัดขยะ เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณสุขการ เช่น สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะ และโรงแรม/รีสอร์ต และเส้นทางจักรยาน เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนแม่สอด – เมืองใหม่ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำและทางจักรยาน และโครงการศูนย์การบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านวาเลย์ เช่น โครงการขุมประทูทางเข้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าบ้านวาเลย์ เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เช่น โครงการขุดสระกักเก็บน้ำดิบ และก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา และโครงการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป เป็นต้น</li> <li>- ผังแม่บท (Master Plan) บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการ และศูนย์การเรียนรู้ (R&amp;D) เช่น โครงการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ ด้านท่องเที่ยวและนันทนาการ และด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนพบพระ เช่น โครงการพัฒนาจุดพักนักท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมสินค้าและกระจายสินค้าด้านการเกษตร เป็นต้น</li> </ul> <p><b>๑.๓ จังหวัดตราด</b> ขอบเขตพื้นที่ รวม ๕๐.๒๐ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ ๑ อำเภอ ๓ ตำบล ได้แก่ อำเภอคลองใหญ่ (ทั้งอำเภอ) พื้นที่ ๕๐.๒๐ ตร.กม. ประกอบด้วย ตำบลไม้รูด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลหาดเล็ก โดยมีแผนผังดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมบริการ และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เป็นต้น</li> <li>- แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนเดิมสายหลัก และถนนเดิมสายรอง เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น สถานที่จ่ายไฟฟ้า และสถานที่จ่ายน้ำประปา เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ เช่น สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะ และโรงแรม/รีสอร์ท เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนไม้รูด เช่น โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ และโครงการสถานีจ่ายน้ำประปา เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนคลองใหญ่ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างจุดหมายตา และโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก เช่น โครงการปรับปรุงถนนเข้าชุมชนและลานกีฬาบ้านคลองนา และโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประมงบ้านคลองนา เป็นต้น</li> <li>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนชายแดนบ้านขนาดเล็ก เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุดชมวิวบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ และโครงการศูนย์ราชการบริการด้านการผ่านแดน เป็นต้น</li> </ul> <p><b>๑.๔ จังหวัดหนองคาย</b> ขอบเขตพื้นที่วางผังตามมติ กนพ. (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘) ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อำเภอ ๑๓ ตำบล รวม ๕๓๙.๓๐ ตร.กม. ได้แก่ ๑) อำเภอเมืองหนองคาย พื้นที่ ๕๐๑.๓๐ ตร.กม ประกอบด้วย ตำบลเวียงคุก ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลค้ายบกวาน ตำบลหินโงม ตำบลบ้านเตื่อ ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลหาดคำ ตำบลสีกาย ตำบลมีชัย ตำบลโพนสว่าง ตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลในเมือง</p> <p>๒) อำเภอสระใคร พื้นที่ ๓๘ ตร.กม ได้แก่ ตำบลสระใคร ขอบเขตพื้นที่วางผังตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมพื้นที่ ๕ อำเภอ ๒๒ ตำบล รวม ๑,๐๕๙.๙๐ ตร.กม. โดยเพิ่มจากขอบเขตพื้นที่วางผังตามมติ กนพ. (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘) อีก ๓ อำเภอ ได้แก่ ๑) อำเภอศรีเชียงใหม่ พื้นที่ ๘๗.๕๐ ตร.กม ประกอบด้วย ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพระพุทธบาท และตำบลพานพร้าว ๒) อำเภอท่าบ่อ พื้นที่ ๖๕.๙๘ ตร.กม ประกอบด้วย ตำบลก่องนาง ตำบลโพนสา และตำบลท่าบ่อ ๓) อำเภอโพนพิสัย พื้นที่ ๓๖๗.๑๖ ตร.กม ประกอบด้วย ตำบลวัดหลวง ตำบลจุมพล และตำบลกุดบัง โดยมีแผนผังดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนเดิมสายหลัก และถนนเดิมสายรอง เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น โรงแรม/รีสอร์ท สวนสาธารณะ เป็นต้น</li> <li>- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ เช่น สถานที่ราชการ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น</p> <p>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนเมืองหนองคาย เช่น โครงการลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard) และโครงการออกแบบที่หมายตาสัญลักษณ์เมือง (Landmark) เป็นต้น</p> <p>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนท่าบ่อ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมแม่น้ำโขง และโครงการศูนย์การเรียนรู้ เกษตรชุมชนแปลงเกษตรสาธิตผลิตใบยาสูบและพืชผลทางเกษตร เป็นต้น</p> <p>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนโพธิ์สัณฑ์ เช่น โครงการปรับปรุงตลาดการค้าชายแดน (จุดผ่อนปรน) และโครงการขยายชุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหลวง เป็นต้น</p> <p>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนสระใคร เช่น โครงการถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรม และโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางเข้าชุมชน เป็นต้น</p> <p>- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนศรีเชียงใหม่ เช่น โครงการปรับปรุงตลาดการค้าชายแดน (จุดผ่อนปรน) และโครงการออกแบบสวนสาธารณะบึงงามน้ำใส บ้านโนนสง่า เป็นต้น</p> <p>๒. ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดจัดทำพิธีส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ให้จังหวัดบริหารจัดการเรื่องหนังสือ เปิดรับบริจาคหนังสือ และดำเนินการคัดกรองหนังสือที่เป็นประโยชน์เก็บไว้ในห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่องให้บริการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้การดำเนินงานห้องสมุดเกิดความยั่งยืน</p> <p><b><u>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)</u></b></p> <p>ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรมที่ดินจะส่งข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ขณะนี้ได้รับรายงานข้อมูลพิกัดพื้นที่ของจังหวัดหนองคายและมุกดาหารแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง สำหรับที่ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลพิกัดพื้นที่ ได้แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ส่งข้อมูลให้กรมที่ดินภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการทำแผนที่พิกัดที่ดินต่อไป</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอข้อมูลการวางผังเมืองพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยต้องนำเสนอให้สั้น และกระชับ</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ในกรณีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น มีสถานศึกษาเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้น เป็นต้น</p>	<p>ยผ.</p> <p>จ.สระแก้ว</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ให้กรมที่ดินเร่งรัดดำเนินการให้ได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจะได้เสนอพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป</p>	ทต.
<p>การบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p>คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดและกำหนดโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม โดยกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีข้อสรุปดังนี้</p> <p><b>๑. ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังทั้งสิ้น ๖๙๗ อัตราทัวประเทศ</b> แบ่งเป็นส่วนกลาง ๑๓ อัตร่า และส่วนภูมิภาค ๖๘๔ อัตร่า (จังหวัดละ ๙ อัตร่า)</p> <p><b>๒. ระยะเวลาดำเนินการ</b> เป็น ๒ ระยะ</p> <p>๒.๑ ระยะเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยได้ขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากส่วนราชการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามร่างโครงสร้างและอัตรากำลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนกลาง มีโครงสร้างอัตรากำลัง ๑๓ อัตร่า ได้เสนอผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงแล้ว มีลักษณะเป็นระดับกลุ่มงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าเป็นระดับชำนาญการพิเศษ และมีการแบ่งเป็นส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประสานงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</li> <li>- ส่วนภูมิภาค มีโครงสร้างอัตรากำลัง ๙ คน เป็นกลุ่มงาน โดยมีหัวหน้าเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วยผู้วิเคราะห์งาน และนิติกรสนับสนุนด้านกฎหมาย</li> </ul> <p>หลังจากผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้ว ได้ส่งไป ๑) ขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรื และ ๒) ช่องทางปกติผ่านคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน</p> <p>๒.๒ ระยะต่อไป กำหนดลงพื้นที่สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์งาน เริ่มต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้จัดทำประเด็นซึ่งแสดงถึงความจำเป็นและภาระงาน (Workload) ในการขอรับสนับสนุนที่มีความชัดเจน และชี้ให้เห็นว่าศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เป็นที่พึงของประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>ผช.ปมท./ กจ.สป.</p>
<p>การขอรับการสนับสนุนด้านบุคคลของกรมการปกครอง</p>	<p>๑. ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังของที่ทำกรปกครองอำเภอ โดยขออัตรากำลัง ปลัดอำเภอจำนวน ๑ อัตร่าและเจ้าหน้าที่ปกครอง หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ อัตร่า ซึ่งได้นำเรียนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การปรับปรุงตำแหน่งปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ</p> <p>๓. การขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มของปลัดอำเภอสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบสำนักงานข้าราชการพลเรือนว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีเหตุพิเศษ คือ ๑) งานไม่น่าอภิรมย์ ๒) งานเสี่ยงภัย ๓) งานลำบากตรากตรำ โดยใช้งบประมาณ ๓๒ ล้านบาทต่อเดือน</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กรมการปกครองเตรียมข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นให้มีความชัดเจน เช่น การปฏิบัติงานแทนส่วนราชการที่ไม่มีหน่วยงานในอำเภอ งานพิเศษของรัฐบาล ความคุ้มค่าของงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งสรุปข้อมูลนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.